

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI NGÂN HÀNG THẾ GIỚI



Sáng ngày 6/6/2023, TS. Nguyễn Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới do ông Michael Drabble và bà Võ Kiều Dung – Chuyên gia Giáo dục cao cấp, đồng Trưởng nhóm công tác làm trưởng đoàn và các

cán bộ của Nhóm công tác Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN”. Tại buổi làm việc hai bên đã cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm trong việc hình thành quan hệ đối tác chức năng, chi tiết về quan hệ hợp tác với Tập đoàn Samsung và Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng. Tại buổi làm việc,

lãnh đạo các đơn vị của Trường ĐH Công nghệ đã giới thiệu các doanh nghiệp trong nước và quốc tế là đối tác hợp tác với nhà trường. Đặc biệt là các đối tác “chiến lược” như Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn FPT, Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty Samsung Display Việt Nam... với các hình thức hợp tác như cấp học bổng đại học, sau đại học; các chương trình thực tập sinh; tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cho sinh viên; triển khai các dự án nghiên cứu. Dựa trên cơ sở đó, bà Võ Kiều Dung cũng đưa ra đề xuất về việc Trường ĐH Công nghệ tham vấn cho Ban Xúc tiến đầu tư và

Ban Khoa học công nghệ của ĐHQGHN cùng xây dựng hai mô hình, cụ thể là mô hình hợp tác doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu mạnh. Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Thu Hương cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Ngân hàng Thế giới cũng như ông Michael Drabble và bà Võ Kiều Dung đã dành cho Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN trong thời gian qua. Phó Hiệu trưởng cam kết Nhà trường sẽ đồng hành cùng các ban chức năng của ĐHQGHN tham gia vào các hoạt động của dự án và hướng đến mục tiêu đầu ra chất lượng để góp phần phát triển các hoạt động hợp tác, xây dựng nhóm nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ. [Xem thêm](#)

